

Số: /BC-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá XX

Thực hiện Báo cáo số 66/BC-HĐND ngày 29/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân huyện đã xem xét và chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải trình các ý kiến như sau:

1. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.1 Về nước sinh hoạt

(1) Đề nghị xây bể chứa nước công cộng cho xóm Bó Miooc, Cốc Phát xã Ngọc Động; Xóm Phiêng Pán, Nà Ca xã Càn Nông, xóm Cả Dáng, xã Cải Viên. Làm đường nước và xây bể chứa nước công cộng cho các xóm Kim Cúc, Quang Trung I, Phục Quốc I, II, Tổng Tàu đến Lòn Phìn xã Lương Thông. Sửa chữa, bảo dưỡng lại đường nước sạch Bó Thầu, Nặm Dừa và hỗ trợ vật liệu để người dân tự xây bể nước cho 10 hộ dân sống tại Nà Khau xã Càn Nông. (xã Ngọc Động Càn Nông Cải Viên Lương Thông Càn Nông.

Trả lời:

- Nước sinh hoạt nằm trong tiêu chí số 17 trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, để đạt được tiêu chí này trong những năm vừa qua huyện đã huy động từ chương trình Nghị quyết 30a/CP, Chương trình 135, nguồn vốn thực hiện theo Quyết định 755/QĐ-TTg và các nguồn vốn khác đầu tư xây dựng hồ vải địa, bể công cộng, cấp téc nước cho hộ nghèo, cận nghèo, từ đó bước đầu đã giải quyết được tình trạng thiếu nước sinh hoạt và góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe của người dân. Nhìn chung các công trình sau đầu tư phụ thuộc vào nguồn nước mưa nên vào mùa khô thường không đủ nước để bà con nhân dân sinh hoạt. Vì vậy nhu cầu xây dựng các công trình bể công cộng của cử tri các xã nêu trên là thiết thực. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số xóm chưa được đầu tư làm mới cũng như sửa chữa như cử tri đề nghị, do kinh phí hàng năm được phân bổ có hạn nên huyện đã ưu tiên cho những xóm khó khăn hơn. Trong giai đoạn 2021-2025 nếu có nguồn vốn 30a, Chương trình 135, và các nguồn vốn khác UBND huyện sẽ xem xét cân đối, bố trí vốn đầu tư.

- Về việc hỗ trợ vật liệu để người dân tự xây bể nước cho 10 hộ dân tại Nà Khau xã Càn Nông (Qua kiểm tra thực tế, huyện Thông Nông cũ có 01 địa

đanh Nà Khau tại xã Đa Thông, nhưng xóm này không có nhu cầu trên, còn xã Cản Nông không có xóm hoặc địa danh nào gọi là Nà Khau).

(2) Đầu tư xây dựng hồ vải địa tại xóm Lũng Pán, xã Cải Viên.

Trả lời:

Trong năm 2019 UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện được trên 120 công trình với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 118 tỷ. UBND huyện đã tổng hợp nhu cầu, danh mục công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn toàn huyện gửi UBND tỉnh Cao Bằng để xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2020 - 2025. Hiện nay UBND huyện đang chờ UBND tỉnh phân bổ kinh phí, khi có kinh phí UBND huyện sẽ xem xét đầu tư.

(3) Xã Nội Thôn: Nâng cấp, cải tạo sửa chữa bể nước công cộng cho xóm Lũng Rỳ (*hiện nay đã hư hỏng bong tróc không trữ được nước do bị rò rỉ*); Tu sửa các lớp dẫn nước mưa từ các cơ quan, trường học tất cả các mái dẫn về bể công cộng. Xây thêm 1 bể nước cho xóm Lũng Rại; Xây 01 hồ vải địa (khoảng 3000m khối) cho xóm Lũng Chuổng; Đầu tư 1 trạm bơm nước từ hồ vải địa lên xóm Nhĩ Tảo (*Từ năm 2018 đã được hỗ trợ máy bơm nhưng không có điện 3 pha, bể chứa, vòi nước dẫn đi các xóm*).

Trả lời:

- Về Bể nước xóm Lũng Rì: Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn được Nhà nước đầu tư thông qua nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau, sau khi hoàn thành chủ đầu tư giao cho xóm, xã hoặc nhóm người quản lý, sử dụng và xây dựng quy chế vận hành công trình. Trong quá trình sử dụng các đơn vị được giao quản lý phải thu phí để có kinh phí tu sửa thường xuyên, trường hợp do ảnh hưởng của thiên tai công trình bị hư hỏng nhiều, cần nguồn kinh phí lớn nhân dân không tự khắc phục được đề nghị UBND xã có tờ trình gửi UBND huyện xin hỗ trợ kinh phí tu sửa. Ý kiến cử tri xã Nội Thôn kiến nghị Tu sửa các lớp dẫn nước mưa từ cơ quan, trường học tất cả các mái dẫn về bể công cộng, nâng cấp, cải tạo sửa chữa bể nước. Hiện nay UBND huyện không có nguồn kinh phí bố trí. UBND huyện đề nghị UBND xã Nội Thôn vận động các hộ dân được hưởng lợi từ công trình xã hội hóa để làm đường ống dẫn nước từ các cơ quan, trường học về bể nước và sửa chữa công trình trên.

- Về đầu tư xây hồ vải địa, bể, đầu tư trạm bơm: Trong năm 2019 huyện đã tổng hợp nhu cầu, danh mục công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn toàn huyện gửi UBND tỉnh Cao Bằng để xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2020 – 2025, trong đó có các công trình cử tri kiến nghị trên. Hiện nay UBND huyện đang chờ UBND tỉnh phân bổ kinh phí, khi có kinh phí UBND huyện sẽ xem xét đầu tư.

1.2 Về thủy lợi

(4) Cử tri xã Lương Thông đề nghị xây mương và cấp ống thép phi 200 làm đường tưới tiêu nước cho các xóm Dẻ Gà, Quang Trung I, Quang Trung II, Kim Cúc, Hồng Thái.

Trả lời:

Trong năm 2020, từ đầu năm huyện đã cấp ống thép cho xóm Hồng Thái, 291m, ống phi 150; Quang Trung I, 150m, ống phi 100; Trà Phìn, 1.027 m, ống phi 100; các điểm hiện nay chưa được cấp huyện tiếp tục giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét tiếp tục đầu tư khi có kinh phí.

(5) Đề nghị nhà nước quan tâm tiêu úng nước ngập ở khu Lũng Tàn, xóm Hòa Chung, xã Ngọc Động.

Trả lời:

-Những kiến nghị này đã được cơ quan chuyên môn cùng lãnh đạo UBND huyện (Thông Nông cũ) phối hợp với UBND xã Ngọc Động kiểm tra xem xét theo nguyện vọng của nhân dân sinh sống tại khu vực Lũng Tàn nói chung và xóm Hòa Chung nói riêng tại các kỳ họp trước đây; Nhưng qua kiểm tra cụ thể tại cửa vào bên Lũng Tàn và cửa ra tại Lũng Hính, khả năng thực hiện dự án tiêu úng không khả thi:

+ Thứ nhất: Tiêu úng qua hang ngầm, mở rộng hang để tiêu nước lũ thì không thể thực hiện được (vì hang quá dài và nhiều ngõ ngách hẹp);

+ Thứ hai: Tiêu úng qua đèo Lũng Pảng (hạ 02 đèo làm mương thoát lũ) kinh phí quá lớn vượt quá khả năng của địa phương;

Vì vậy UBND huyện Hà Quảng mong cử tri khu Lũng Tàn nói chung và nhân dân xóm Hòa Chung nói riêng cùng chia sẻ những khó khăn này; đồng thời đề nghị UBND xã Ngọc Động chỉ đạo xóm bố trí cây trồng, thời vụ phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng gây ra. UBND huyện xin ghi nhận và sẽ tiếp tục kiến nghị ý kiến này lên cấp trên xem xét khảo sát cụ thể để xin bổ sung kinh phí đầu tư trong thời gian tới.

(6) Xã Trường Hà tiếp tục đề nghị cần có phương án hút hồ bùn Ràng Khiêu, xóm Hồng Việt. Đồng thời khảo sát vị trí hạ lưu của hồ để người dân xây bên giặt.

Trả lời:

Hồ Ràng Khiêu rộng có dung tích hơn 4.000m³ phục vụ nước sinh hoạt và nước sản xuất cho bà con nhân dân xóm Hồng Việt (Lũng Pịa, Nà Sác cũ), xã Trường Hà, qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng để nạo vét hồ cần có nguồn kinh phí lớn. Trong năm 2015 UBND huyện cũng đã lập kế hoạch và đề nghị đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh gặp nhiều khó khăn, do vậy chưa thể thực hiện đầu tư. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục báo cáo các Sở, ngành tỉnh, Trung ương khi được phân bổ vốn UBND huyện xem xét bố trí đầu tư.

(7) Cử tri Thị trấn Xuân Hòa: Đề nghị cấp trên xem xét tu sửa lại tuyến mương Yên Luật hiện nay đã xuống cấp; Làm thêm hai tuyến mương đất tại xóm Yên Luật; tuyến mương Khuổi Chủ, Khuổi Giảo xóm Mai Nưa; tuyến mương tại khu vực Nà Điền tô dân phố Xuân Trường.

Trả lời:

- Về Tuyến mương Yên Luật: Tuyến mương Yên Luật thuộc trạm bơm Hoàng Rè phục vụ tưới cho hơn 26 ha xóm Yên Luật. UBND huyện giao cho Công ty TNHH Một thành viên thủy nông Cao Bằng quản lý, khai thác và vận hành, điều tiết nước để phục vụ sản xuất cho các hộ dân xóm Yên Luật. Hiện nay UBND huyện chưa có nguồn kinh phí bố trí, đề nghị UBND thị trấn Xuân Hòa khảo sát và có tờ trình cụ thể gửi Công ty TNHH Một thành viên thủy nông Cao Bằng xem xét bố trí vốn đầu tư.

- Về các tuyến mương đất: Năm 2018 UBND huyện giao cho cơ quan chuyên môn là phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với UBND thị trấn Xuân Hòa và đơn vị khảo sát. Khảo sát toàn bộ hệ thống kênh mương đất chưa được đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn. Qua khảo sát và sơ bộ dự toán kinh phí để đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống kênh mương đất chưa được kiên cố hóa trên địa bàn thị trấn khoảng 10 tỷ đồng. UBND huyện đã có tờ trình xin kinh phí đầu tư gửi UBND tỉnh Cao Bằng (tại tờ trình số 988/TTr-UBND ngày 4/9/2018). Nhưng trong năm 2019 chưa được UBND tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện, cuối năm 2019 UBND huyện tiếp tục có tờ trình số 1834A/TTr-UBND, ngày 13/11/2019 của UBND huyện Hà Quảng xin kinh phí để thực hiện các công trình thủy lợi trên địa bàn toàn huyện trong đó có các công trình của thị trấn Xuân Hòa. Hiện nay UBND huyện đang chờ nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh cấp khi có vốn sẽ bố trí đầu tư.

(8) Đề nghị xây mương Nà Pài, xóm Nà Ca, xã Càn Nông.

Trả lời:

Mương Nà Pài xã Càn Nông, đã được ghi vốn tại quyết định số 629 /QĐ-UBND ngày 6 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Thông Nông Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư và giao kế hoạch đầu công năm 2020, nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; với số kinh phí được giao là 309.000.000 đồng, thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư; hiện đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ và tổ chức thực hiện trong năm 2020

(9) Cử tri xóm khuổi Vài, xã Càn Yên đề nghị xây lắp máy bơm nước đến xóm.

Trả lời:

Đây là dự án lớn, UBND huyện xin được tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chuyên môn kết hợp với xã xem xét cụ thể để đưa vào chương trình bố trí vốn đầu tư trung hạn trong thời gian tới.

(10) Tiếp tục đầu tư làm mương nội đồng cho xóm Gạm dầu, Nà Pya, xã Lương Can.

Trả lời:

Trong những năm gần đây hệ thống kênh mương cả huyện nói chung và xã Lương Can nói riêng trong đó có xóm Gạm Dầu, Nà Pia đã cơ bản được kiên cố hóa phần kênh chính; mục tiêu của huyện sẽ từng bước kiên cố hóa hệ thống kênh mương tưới nội đồng, nhưng do nguồn lực có hạn; UBND huyện ghi nhận ý kiến trên, đồng thời xem xét đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong những năm tới.

1.3 Về Nông, lâm nghiệp

(11) Cử tri xã Lũng Nặm đề nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư lò sấy ngô cho bà con nhân dân.

Trả lời:

Hiện nay UBND tỉnh chưa có chương trình riêng về hỗ trợ xây lò sấy nông sản nói chung và xây lò sấy ngô nói riêng cho các hộ dân. Năm 2020 trên địa bàn xã còn chương trình Nghị quyết 30a/CP, tuy nhiên là năm cuối thực hiện chương trình, định mức hỗ trợ cho các hộ hiện nay đã đủ cả giai đoạn và đã lấy nhu cầu hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi trình UBND tỉnh phê duyệt hết số kinh phí phân bổ. Nếu chính phủ còn cho phép tiếp tục kéo dài chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2025, thì đề nghị UBND xã hàng năm triển khai lấy nhu cầu của người dân để xem xét hỗ trợ làm lò sấy ngô theo chương trình này.

(12) Cử tri xã Quý Quân đề nghị hỗ trợ kinh phí để cho nhân dân các xóm vùng cao mở rộng diện tích trồng cây trúc sào, đồng thời tìm đầu ra bao tiêu sản phẩm để nhân dân phát triển kinh tế tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

Trả lời:

Hàng năm xã có rất nhiều chương trình do xã làm chủ đầu tư như chương trình 135, NQ30a/CP, Dự án CSSP.... Các chương trình đều có hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, vì vậy huyện đề nghị hàng năm xã triển khai đến các hộ dân có nhu cầu trồng cây trúc sào để hỗ trợ giống cây cho người dân để trồng, tuy nhiên cây trúc sào thích hợp với vùng đất có khe lạch, có độ ẩm cao mới phát triển tốt, đảm bảo tiêu chuẩn đưa ra thị trường cho các nhà máy, vì vậy UBND xã cần rà soát quy hoạch, triển khai đăng ký trồng theo vùng tập trung, để đảm bảo thu hoạch, vận chuyển thuận lợi.

(13) Hiện nay trên địa bàn xã Sóc Hà còn 1,15 diện tích cây dâu, có 06 hộ nuôi tằm trong thời gian gần đây việc mua con giống và bán sản phẩm kén tằm gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND huyện xem xét tìm đơn vị cung ứng giống tằm con và bao tiêu sản phẩm kén tằm cho các hộ gia đình để bà con yên tâm sản xuất.

Trả lời:

Chương trình trồng dâu nuôi tằm được triển khai hợp tác với huyện Nà Po, nước bạn Trung Quốc bắt đầu từ năm 2009, qua quá trình triển khai hợp tác giữa 2 bên được thuận lợi từ chuyển giao khoa học kỹ thuật, cấp con giống và bao

tiêu sản phẩm với giá cả tương đối ổn định được các hộ dân đánh giá là sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên là sản phẩm chưa được Chính phủ Trung Quốc đưa vào danh mục xuất nhập khẩu qua đường chính ngạch, chủ yếu trao đổi hàng hóa qua đường tiểu ngạch bán cho các tư thương bên nước bạn. Tuy nhiên từ cuối năm 2019 do tình hình dịch COVID-19 hiện nay việc trao đổi hàng hóa, mua bán con giống đã bị cấm giao thương giữa hai nước không chỉ giữa hai huyện mà là tình hình chung cả thế giới nhằm đảm bảo dịch bệnh không lây lan. Do tình hình phát triển diện tích dâu cũng như số hộ nuôi tằm trên địa bàn huyện còn rất ít nên việc kêu gọi các đơn vị vào đầu tư bao tiêu sản phẩm rất khó vì số lượng ít sản phẩm kén không nhiều.

(14) Xã Quý Quân đề nghị hỗ trợ kinh phí, vật tư, giống và cho nhân dân khai thác, chuyển đổi diện tích rừng sản xuất sang trồng rừng kinh tế (*Vì hiện nay có một số rừng phòng hộ, rừng sản xuất có cây nhưng không có giá trị kinh tế*).

Trả lời:

- Về ý kiến xin khai thác rừng tự nhiên của cử tri xã Quý Quân:

Căn cứ chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và phát triển rừng;

Căn cứ thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới” tại phần II “Nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo đối với các địa phương thực hiện nghiêm việc chấm dứt khai thác chính và khai thác gỗ gia dụng rừng tự nhiên, khai thác tận thu, tận dụng; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết khai thác tận dụng đối với các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017, không để thất thoát, lãng phí tài nguyên rừng, nhưng cũng không để lợi dụng khai thác ngoài khu vực cho phép, ngăn ngừa triệt để lợi ích cục bộ”.

Căn cứ các quy định trên cử tri xã Quý Quân không thể khai thác rừng. Khi nào có văn bản chỉ đạo của cấp trên cho phép khai thác huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục khai thác rừng.

- Về chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ sang phát triển rừng sản xuất chỉ áp dụng đối với những diện tích rừng phòng hộ ít sung yếu và ưu tiên diện tích đất chưa có rừng nhưng có khả năng để phát triển trồng rừng sản xuất. Căn cứ để chuyển đổi theo quy định tại Quyết định số 845-BNN-TCLN, ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về ban hành bộ tiêu chí rà soát diện

tích quy hoạch đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất, cụ thể: Là diện tích liền kề với rừng sản xuất, nơi thuận lợi để tổ chức sản xuất, không chuyển đổi diện tích rừng liền kề với đường giao thông quan trọng. Độ dốc dưới 25 độ, thành phần cơ giới là đất thịt, đất cát pha có độ dày tầng đất trên 50cm, diện tích chuyển đổi phù hợp với kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020.

- Về ý kiến của cử tri xã Quý Quân xin chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất (rừng kinh tế):

Hiện nay việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được thực hiện theo từng giai đoạn và theo quy hoạch của tỉnh. Trong năm 2017 huyện đã tổ chức rà soát tổng hợp và trình tỉnh diện tích dự kiến xin chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trong giai đoạn 2016-2020, trong đó có xã Quý Quân. Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh Cao Bằng có Công văn số 2918/UBND-NL về triển khai thực hiện Công văn số 5712/BNN-TCLN, ngày 07/8/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về thẩm định phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất tỉnh Cao Bằng. Cụ thể Bộ Nông nghiệp & PTNT có ý kiến chỉ đạo Tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện theo quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2013 – 2020 đến khi có quy hoạch mới.

Vậy khi nào có văn bản chỉ đạo của tỉnh về rà soát chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra rà soát, tổng hợp. Những diện tích đất rừng nào đủ điều kiện sẽ trình cấp trên xem xét làm thủ tục chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

- Về hỗ trợ kinh phí, vật tư, giống: Hàng năm xã có chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do xã làm chủ đầu tư (chương trình NQ30a/CP) đều có phần hỗ trợ kinh phí, vật tư, giống, vì vậy huyện đề nghị hàng năm xã triển khai đến các hộ dân có nhu cầu trồng cây rừng để hỗ trợ giống cây cho người dân để trồng.

(15) Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm hoàn chỉnh bản đồ quy hoạch rừng trồng để nhân dân tiếp tục trồng rừng sản xuất trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa.

Trả lời:

- Hiện nay không có bản đồ quy hoạch rừng trồng, chỉ có bản đồ quy hoạch 3 loại rừng. Căn cứ vào Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 31/1/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt, kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (Rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng). Vì vậy nhân dân thị trấn Xuân Hòa có thể trồng rừng trên diện tích đất rừng sản xuất là đất trống, đồi núi trọc trên địa bàn Thị Trấn.

2. Xây dựng cơ bản, giao thông, điện lưới quốc gia

2.1 Xây dựng cơ bản

(16) Cử tri xã Đa Thông: Xóm Ngọc Sỹ và Bắc Hưng Đạo đã được bàn giao các điểm trường không còn sử dụng để xóm quản lý, sử dụng làm nhà văn hóa. Tuy nhiên hiện nay các xóm sau khi sáp nhập có sổ hộ đông vì vậy không còn đủ diện tích để sử dụng. Đề nghị cấp trên cử cơ quan chuyên môn để kiểm tra thực tế nếu được thì khoan cắt 02 lớp học liền nhau dồn làm 01 phòng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Trả lời:

UBND huyện xin ghi nhận và chỉ đạo các đơn vị tiến hành khảo sát, xem xét.

(17) Cử tri xã Quý Quân đề nghị sớm cho thi công xây dựng nhà ở giáo viên, học sinh trường PTDTBT Trung học cơ sở Quý Quân (*đã thấy khảo sát lâu nhưng chưa thấy thi công*). Sớm xây dựng trạm y tế xã Quý Quân để đạt chuẩn y tế quốc gia về khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trả lời:

- *Sớm cho thi công xây dựng nhà ở giáo viên, học sinh trường PTDTBT Trung học cơ sở Quý Quân (đã thấy khảo sát lâu nhưng chưa thấy thi công):* Công trình này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư, hiện nay công trình đang triển khai thi công.

- *Sớm xây dựng trạm y tế xã Quý Quân để đạt chuẩn y tế quốc gia về khám chữa bệnh cho nhân dân:*

Trả lời: Năm 2020 UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí NTM để chuẩn bị đầu tư xây dựng trạm y tế Quý Quân, tuy nhiên việc giải phóng mặt bằng xây dựng công trình thực hiện xã hội hóa. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với xã nhiều lần để xác định phương án, đến nay xã chưa có phương án giải phóng mặt bằng xây dựng công trình. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đề xuất các phương án thực hiện thích hợp.

(18) Đề nghị nâng cấp trụ sở làm việc, nhà công vụ xã Thanh Long.

(19) Xã Cải Viên đề nghị xem xét, đầu tư nâng cấp trụ sở UBND xã lên thêm 01 tầng và xây nhà công vụ cho cán bộ công chức.

(20) Xã Tổng Cọt có ý kiến: Trụ sở UBND xã đã được xây dựng từ năm 2004 hiện nay đã xuống cấp. Đề nghị cấp trên xem xét đầu tư, nâng cấp và cho chủ trương để xã được tiếp quản mặt bằng chỗ Đồn Biên phòng cũ.

Trả lời chung (18), (19), (20):

Ý kiến, kiến nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do huyện không chủ động được nguồn vốn mà phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn cấp trên cấp. UBND huyện xin ghi nhận sẽ xem xét đầu tư khi có kinh phí. Đối với Trụ sở xã Tổng Cọt, UBND huyện đã nhiều lần đề nghị Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, tuy nhiên đến nay được đơn vị chủ quản trả lời.

2.2. Về đường giao thông và kè chống xói lở

(21) Cử tri xã Lương Thông: Nhà nước hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn cho các xóm Ngọc Sỹ, Rặc Rạy, Phục Quốc I, II. Làm đường nội đồng (2km) xóm Quang Trung I, Dẻ Gà. Làm đường ô tô từ xóm Ngọc Sỹ lên xóm Rặc Rạy, nhóm Tả Bốc lên Lũng Po. Nâng cấp đập Phai Đường cho xóm Quang Trung I.

(22) Cử tri xã Cải Viên: Nâng cấp đoạn đường từ trụ sở xã đến xóm Lũng Pán và xóm Lũng Nặm; Làm đường nội đồng từ Kéo Quan đến Lũng Nặm; Làm đường bê tông từ nhà văn hóa đến nhóm Pác Tém xóm Lũng Rầu; Làm đường bê tông nội vùng nhóm xóm Pác Cỏ; Xóm Tả Piầu đến Cô Phây; Từ Eng Mây đến Pác Thá xóm Lũng Pán; Từ xóm Cha Vạc ra Pài Nộc.

(23) Cử tri thị trấn Thông Nông: Bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ cây xăng số 18 đi qua đàng sau Trung tâm y tế lên đến cây xăng Hoàng Anh. Xây kè sông Tả Rọt (*đoạn từ đầu cầu Tả Rọt đến địa phận tổ dân phố 4*) và bờ sông Dẻ Rào (*đoạn từ cầu Cốc Ca đến giáp với Bó Nghiêng*). Bố trí kinh phí khơi thông đoạn rãnh mương thoát nước từ Sân vận động qua trước cửa nhà ông Nông Minh Huân đến Tổ dân phố 2 cho phù hợp và tăng khả năng thoát nước của hệ thống mương thoát nước nội thị trấn Thông Nông. Xây dựng một tuyến mương nhánh để thoát nước mương địa phận Tổ dân phố 5, đường tỉnh 204 và nối vào hệ thống mương Khuổi Tháng Tầu nhằm phát huy khả năng thoát nước, bảo vệ kết cấu đường và bảo vệ hoa màu của nhân dân (*Hiện nay tuyến mương chính vào mùa mưa bị tắc nước tràn ra đường và xuống ruộng của bà con nhân dân*).

(24) Cử tri xã Lũng Nặm: Nâng cấp đổ bê tông đường GTNT từ ngã ba chợ Nặm Nhũng vào xóm Nặm Sấn; Nâng cấp đường rẽ vào xóm Cáy Tắc, xóm Nặm Rạng vào mốc 681. Bổ sung thêm kinh phí để làm đường GTNT xóm Lũng Khuông (500m); Hỗ trợ mở đường nhóm hộ kéo Pẩu xóm Lũng In đoạn đường còn lại.

(25) Cử tri xã Mã Ba: Nâng cấp, sửa chữa đường từ trụ sở xã đến nhà văn hóa xóm Rạng Khoen; Đoạn chân dốc xóm Kéo Nặm; Đoạn đường từ Cốc Sung ngã ba rẽ vào xã Mã Ba mới; Từ Rạng Rải qua xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh. Đầu tư mở mới tuyến đường từ cả Póc qua xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh; từ Mạ Rạng qua xóm Lũng Hoài.

(26) Cử tri xã Ngọc Động: Làm đường ô tô từ xóm Phiêng Pục đến Bó Miooc; Đầu tư, nâng cấp đoạn đường từ xóm Hòa Chung đến trung tâm xóm Thượng Hạ.

(27) Cử tri xã Thanh Long: Nâng cấp đường từ Thị trấn Thông Nông đến trung tâm xã; Mở đường từ xóm Tản Phụng lên Chá Ún thuộc xóm Bình Minh. Đề nghị các cơ quan chuyên môn có ý kiến với các doanh nghiệp trên địa bàn về việc hiện nay các xe đá có trọng lượng quá tải đi lại trên tuyến đường Thị trấn Thông Nông đến xã Thanh Long làm ảnh hưởng đến mặt đường hiện nay cũng đang hư hỏng xuống cấp.

(28) Cử tri xã Quý Quân: Đề nghị chủ đầu tư thi công tuyến đường Bắc Phương, Lũng Mới lắp đặt thêm một cống thoát nước qua đường gần mỏ nước Mèng Eng vì đoạn đường này mùa mưa ngập úng mặt đường và hoa màu bà con.

(29) Cử tri xã Sóc Hà: Đầu tư mương thoát nước tuyến đường tránh Thua Mo - Nà Nghiêng vì hiện nay một số vị trí cống không có mương thoát nước trời mưa to nước từ cống đổ vào ruộng của dân.

(30) Cử tri xã Quý Quân đề nghị tiếp tục đầu tư kinh phí mở đường từ phân trường Lũng Mới đi vào xóm Lũng Nhùng; từ Lũng Mới đi Keng Tao để thuận tiện cho nhân dân đi lại.

(31) Cử tri Thị trấn Xuân Hòa có ý kiến:

- Đề nghị làm rãnh thoát nước mưa, nước lũ đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường vào nhà văn hóa xóm Bản Giàng xuống đến cầu Rông Áng thuộc xóm Bản Giàng thị trấn Xuân Hòa.

- Tu sửa, nâng cấp đường vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện hiện nay đã xuống cấp.

- Xem xét lại lan can cầu Bó Phú, hiện nay cầu đã sửa xong nhưng lan can hai bên cầu làm lại không đúng theo thiết kế của cầu cũ (*Bỏ đi lan can phía bên trường nội trú*).

- Bố trí kinh phí tu sửa, bảo dưỡng hàng năm cho tuyến đường liên xã Xuân Hòa - Đào Ngạn (*Đoạn từ thị trấn Xuân Hòa đến Trung tâm xã Đào Ngạn*) đang bị xuống cấp.

- Tiếp tục hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường nội đồng, đường vào nhóm hộ.

- Xem xét bố trí vốn để xây dựng lại cầu Bản Giàng đã bị lũ cuốn trôi năm 2018.

- Xem xét bố trí kinh phí để đổ bê tông đường xung quanh bên trong sân vận động Huyện để thuận lợi cho nhân dân tham gia tập thể dục, đi bộ rèn luyện sức khỏe hiện nay chỉ còn một đoạn (*1/3 đường vòng quanh sân*) chưa được đổ bê tông.

(32) Cử tri xã Cần Nông: Làm đường từ trường DTBT Tiểu Học và THCS lên đến xóm Nà Ca; Hỗ trợ xi măng để mở rộng đường từ Đổng Có Cần Yên; Mở đường từ Khau Dừa lên đến xóm Lũng Vai; nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Thông nông đến xã Cần Nông; Xây kè hai bên bờ suối cho xóm Nặm Đông.

(33) Cử tri xã Cần Yên: Làm đường nội đồng từ đầu làng Khuổi Rẹp đến Nà Tênh (1 km) cho xóm Khuổi Vài; Làm đường nối từ đoạn đầu cầu Bản Đâu đến đường bê tông Cốc Châu xóm Đổng Tâm; Mở đường từ Nà Mu xuống đến Nà So (1km) xóm Biên Cương; Mở tuyến đường từ Bản Ngảm lên khu Sam Kha. Xây đập Khuổi Tô, xóm Khuổi Vài; Xây kè hai bên suối Nà Gà, xóm Biên Cương (500m); Xây kè hai bên suối từ cầu Nà Thỏ lên Nà Thi, xóm Nà Lũng.

(34) Cử tri xã Nội Thôn: Hỗ trợ mìn phá đã làm đường nội đồng vào khu sản xuất nhóm Nhì Tảo, Lũng Rại; Làm đường từ Cả Rẻ - Nội Thôn đến Khuổi Phia Tổng Cột.

(35) Cử tri xã Lương Can: Làm đường Cốc Pảng đi Nà Pài; Làm đường Pác Thín đến nhà văn hóa và phân trường Pác Thín; xây kè hai bờ sông cho các xóm Nà Việt, Làng Can, Đồng Mây.

Trả lời chung cho các ý kiến (từ 21 đến 35) như sau:

- Đường GTNT trong thời gian quan mặc dù đã được đầu tư thực hiện, tuy nhiên, nhu cầu về làm đường giao thông còn rất lớn, các ý kiến, kiến nghị của cử tri là chính đáng và phù hợp với thực tế.

- Hiện nay từ các nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện vẫn đang tập trung đầu tư xây dựng các công trình được phê duyệt theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, hiện nay đã không còn nguồn kinh phí để thực hiện các tuyến đường theo cử tri đề nghị. Trong giai đoạn tới, căn cứ vào tình hình thực tế, UBND huyện tiếp tục tham mưu xây dựng các Chương trình để thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường trong những năm tiếp theo.

- Do huyện không chủ động được kinh phí, vì vậy trước mắt việc khơi thông đoạn rãnh mương thoát nước từ Sân vận động qua trước cửa nhà ông Nông Minh Huân đến Tổ dân phố 2 cho phù hợp và tăng khả năng thoát nước của hệ thống mương thoát nước nội thị thị trấn Thông Nông, UBND huyện giao cho UBND thị trấn Thông Nông chỉ đạo đoàn thanh niên tiến hành khắc phục, đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão tới.

(36) Cử tri xã Trường Hà: Đề nghị cấp trên có ý kiến với Ban quản lý đường Hồ Chí Minh về việc xây rãnh thoát nước dọc đường Hồ Chí Minh bên đình chợ Pác Bó, từ đình chợ đến đầu cống mương Ké Túm (*dài 500m, rộng 1,2m, cao 1,2m*) vì hiện nay vào mùa mưa ngập úng gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh và học sinh đi học gặp nhiều khó khăn.

(37) Cử tri Thị trấn Xuân Hòa có ý kiến:

- Đề nghị làm rãnh thoát nước mưa, nước lũ đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường vào nhà văn hóa xóm Bản Giàng xuống đến cầu Rõng Áng thuộc xóm Bản Giàng thị trấn Xuân Hòa.

- Tu sửa, nâng cấp đường vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện hiện nay đã xuống cấp.

- Xem xét lại lan can cầu Bó Phú, hiện nay cầu đã sửa xong nhưng lan can hai bên cầu làm lại không đúng theo thiết kế của cầu cũ (*Bỏ đi lan can phía bên trường nội trú*).

- Bố trí kinh phí tu sửa, bảo dưỡng hàng năm cho tuyến đường liên xã Xuân Hòa - Đào Ngạn (*Đoạn từ thị trấn Xuân Hòa đến Trung tâm xã Đào Ngạn*) đang bị xuống cấp.

- Tiếp tục hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường nội đồng, đường vào nhóm hộ.

- Xem xét bố trí vốn để xây dựng lại cầu Bản Giàng đã bị lũ cuốn trôi năm 2018.

- Xem xét bố trí kinh phí để đổ bê tông đường xung quanh bên trong sân vận động Huyện để thuận lợi cho nhân dân tham gia tập thể dục, đi bộ rèn luyện sức khỏe hiện nay chỉ còn một đoạn (1/3 đường vòng quanh sân) chưa được đổ bê tông.

Trả lời chung các ý (36) (37):

Tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận Hà Quảng) do Sở Giao thông quản lý, việc xây rãnh thoát nước tại những vị trí mà cử tri kiến nghị đã được UBND đề nghị nhiều lần. UBND huyện xin ghi nhận và sẽ tiếp tục có ý kiến với Sở Giao thông xem xét, khắc phục.

2.3 Điện lưới quốc gia

(38) Cử tri xóm Kim Đồng, Đồng Mây xã Lương Can đề nghị lắp công tơ điện đối với các nhánh đường Khuổi Diều - đường Nà Đi thuộc xóm Nà Chia cũ và đường dây Khuổi Xỏm nay thuộc xóm Đồng Mây mới.

Trả lời:

huyện xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo Điện lực Thông Nông tiến hành kiểm tra, khảo sát cụ thể, xem xét, lắp đặt.

(39) Cử tri xã Lương Thông: Đề nghị kéo điện cho các nhóm hộ ở Lũng Tàn, Lũng Rọc, Lũng Lách xóm Phục Quốc; Nhóm Pác Có xóm Rặc Rạy; Nhóm Cốc Tào xóm Quốc Thái; nhóm hộ lẻ của xóm Kim Cúc, Hồng Thái; nhóm Lũng Khoen, Lũng Có xóm Phục Quốc I.

(40) Cử tri xã Lũng Nặm: Lắp thêm nguồn điện ở Bó Nhảo xóm Tổng Pỏ; nâng cấp trạm biến áp ở Kéo Yên I xóm Lũng Khuôn; Đầu tư cột sắt kéo điện lên nhóm hộ Lũng Mán xóm Nặm Nhũng mới; Di chuyển cột điện trung tâm khu vực xóm Nặm Nhũng để đảm bảo an toàn cho người dân trong xóm.

(41) Đề nghị xây một trạm biến áp cho nhóm Tổng Đá thuộc xóm Lũng Pheo và một trạm cho xóm Rạng Khoen thuộc xã Mã Ba.

(42) Đề nghị hỗ trợ cột điện cho xóm Nà Ca, xã Cần Nông.

(43) Cử tri xã Cải Viên: Nâng cấp đường điện nhóm Lũng Tải, xóm Chông Mạ; Xóm Lũng Pán đến xóm Sọc Nặm. Lắp đặt thêm một trạm biến áp tại xóm Cha Vạc.

Trả lời chung các ý (từ 39 đến 43):

- Đối với các ý kiến về đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường dây điện, trạm biến áp: UBND huyện đã nhiều lần có ý kiến với Sở Công thương, UBND tỉnh xin kinh phí. Tuy nhiên do giai đoạn hiện nay tỉnh đang tập trung ngân sách đầu tư điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh, nên chưa có kinh phí để phân bổ cải tạo nâng cấp đường điện. Hàng năm, Công ty Điện lực Cao Bằng có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường điện, tuy nhiên do kinh phí được cấp hạn chế nên Điện lực xem xét bố trí ưu tiên các vùng trọng điểm, khẩn cấp. UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị trong thời gian tới.

- *Đầu tư cột sắt kéo điện lên nhóm hộ Lũng Mán xóm Năm Nhũng mới:* Điện lên nhóm hộ Lũng Mán sẽ được đầu tư trong năm 2020 bằng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (vốn thực hiện theo Đề án nhiệm vụ khác do Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg, ngày 21/10/2018). Hiện nay đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, dự kiến sẽ thi công và hoàn thành trong năm 2020.

- *Di chuyển cột điện trung tâm khu vực xóm Năm Nhũng để đảm bảo an toàn cho người dân trong xóm:* Việc di chuyển cột điện trung tâm khu vực xóm Năm Nhũng liên quan đến kinh phí di chuyển tương đối lớn, hiện nay huyện không chủ động được kinh phí, mà phụ thuộc hoàn toàn vào kinh phí cấp trên. UBND huyện xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục khi được cấp kinh phí. Trong thời gian chưa thực hiện di chuyển cột điện, đề nghị UBND xã Lũng Năm tuyên truyền đến người dân trong khu vực về việc sử dụng điện an toàn nhất là trong mùa mưa bão hiện nay.

(44) Thị trấn Xuân Hòa: Đề nghị tu sửa một bóng đèn điện thấp sáng đường vào bệnh viện huyện (*Bóng đèn này đã bị hỏng từ lâu nhưng chưa được tu sửa*); Lắp thêm 04 cột bóng đèn điện cao áp tại 4 góc của sân vận động huyện đáp ứng đủ ánh sáng tạo điều kiện cho nhân dân tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe; Kéo điện cho các hộ đồng bào Mông xóm Khuổi Pàng; Hỗ trợ một số hộ thuộc tổ Xuân trường và xóm Nà Vạc kéo đường điện (*Hiện nay người dân tự kéo đường dây điện phục vụ sinh hoạt, không đảm bảo an toàn*).

Trả lời:

- *Đề nghị tu sửa một bóng đèn điện thấp sáng đường vào bệnh viện huyện (Bóng đèn này đã bị hỏng từ lâu nhưng chưa được tu sửa); Lắp thêm 04 cột bóng đèn điện cao áp tại 4 góc của sân vận động huyện đáp ứng đủ ánh sáng tạo điều kiện cho nhân dân tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe:* UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, thống kê hệ thống chiếu sáng của thị trấn. Trong thời gian tới sẽ triển khai sửa chữa khi có nguồn kinh phí đảm bảo.

- *Kéo điện cho các hộ đồng bào Mông xóm Khuổi Pàng:* Việc đầu tư cấp điện cho xóm Khuổi Pàng đã được phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hiện nay chủ đầu tư đã hoàn thiện xong các thủ tục đấu thầu. Dự kiến bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 6 năm 2020.

- *Hỗ trợ một số hộ thuộc tổ Xuân trường và xóm Nà Vạc kéo đường điện:* Việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp, cũng như hỗ trợ một số nhóm hộ dân kéo đường điện. UBND huyện đã nhiều lần có ý kiến với Sở Công thương, UBND tỉnh xin kinh phí. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh đang tập trung ngân sách đầu tư điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh, nên chưa có kinh phí để phân bổ cải tạo nâng cấp đường điện. UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị trong thời gian tới.

(45) Cử tri xã Tổng Cọt đề nghị nâng cấp đường điện thay thế cột gỗ, cột sắt bằng cột bê tông cho các xóm Kéo Sỹ, Lũng Túm.

Trả lời:

UBND huyện Hà Quảng đã trao đổi với Điện Lực Trà Lĩnh và được trả lời như sau:

Việc nâng cấp đường điện xóm Kéo Sỹ hiện nay Điện lực Trà Lĩnh đã có kế hoạch sửa chữa thường xuyên trong Quý 4 năm 2020 và dự kiến kéo thêm một tầng dây cáp vắn xoắn để tăng tiết diện dây dẫn.

- Việc nâng cấp đường điện xóm Lũng Túm đã đăng ký danh mục đầu tư năm 2021.

(46) Xã Nội Thôn: Nâng cấp trạm biến áp và đường dây điện cho xóm Lũng Chuổng vì hiện nay điện không đủ tải để phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con.

Trả lời:

UBND huyện đã trao đổi với Điện lực Hà Quảng và được trả lời như sau:

Trạm biến áp Nội Thôn 3 cấp điện cho xóm Cả Tiêng và xóm Lũng Chuổng thuộc xã Nội Thôn. Hiện nay Công ty Điện lực tỉnh Cao Bằng đã nâng cấp xong công suất máy biến áp từ 50kVA lên 100kVA (đã thay Máy biến áp ngày 26/4/2020) và nhà thầu đang tiến hành thi công kéo thêm tầng dây dẫn trên đường cột có sẵn để nâng tiết diện đường dây.

3. Tài chính – Kế hoạch

(47) Thị trấn Thông Nông có ý kiến: Sau sáp nhập huyện đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đến các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Thông Nông. Hàng năm cần bố trí công trình để hợp tác xã, doanh nghiệp có việc làm, duy trì bộ máy hoạt động, tăng nguồn thu ngân sách cho huyện nhà (*Nếu không được bố trí công trình thì các doanh nghiệp và các hợp tác xã tại địa bàn thị trấn Thông Nông có nguy cơ sẽ phải dừng hoạt động và phá sản*).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện sẽ nghiên cứu các công việc trên địa bàn huyện phù hợp với từng Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn theo năng lực kinh doanh, từng bước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Do nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của huyện được Nhà nước đầu tư còn rất hạn chế cho nên chưa thể một lúc đáp ứng được nhu cầu tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia xây dựng các công trình trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện sẽ lưu tâm sắp xếp bố trí hợp lý theo năng lực của từng đơn vị để tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Trong tình hình hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch covid hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã đều gặp khó khăn cho việc tìm kiếm nguồn việc; theo mong muốn của thị trấn Thông Nông, Ủy ban nhân dân huyện sẽ cố gắng hết sức để giúp các Doanh nghiệp và các hợp tác xã có thể tìm kiếm công việc ổn định và

phát triển kinh tế. Tuy nhiên bản do nền kinh tế thị trường cạnh tranh hiện nay, trước mắt doanh nghiệp và các hợp tác xã cần có sự chủ động tối đa trong việc tìm kiếm việc làm và phát triển kinh doanh.

(48) Thị trấn Thông Nông: Đề nghị cấp trên bố trí kinh phí mua sắm thêm máy tính, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức.

Trả lời:

Tại công văn số 531/CV – UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc đăng ký nhu cầu mua sắm thiết bị năm 2020. Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2020. sẽ trình báo lên cấp trên để giải quyết khi nào có kinh phí sẽ phân bổ sau.

(49) Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, bố trí trụ sở làm việc mới cho cơ quan Thị trấn Thông Nông vì trụ sở cũ hiện nay chật hẹp, không đủ phòng làm việc cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

Trả lời:

Ngày 04 tháng 5 năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng đã có biên bản tạm bàn giao trụ sở UBND huyện Thông Nông (cũ) cho Ủy ban nhân dân thị trấn Thông Nông quản lý và sử dụng trước (hiện nay huyện đang trình phương án cho Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định).

4. Văn hóa – Thông tin

(50) Đề nghị xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa các xóm thuộc xã Đa Thông, Lương Thông, Lũng Nặm, Trường Hà, Thanh Long, thị trấn Xuân Hòa; xã Ngọc Đào; xóm Kéo Nặm, xã Mã Ba; xóm Tự Do, Đồng Tâm xã Cản Yên; xóm Cả Póc, Lũng Niêng, Lũng Pheo, Thành Công xã Mã Ba; Xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt; Tổ dân phố 6, thị trấn Thông Nông vì hiện nay một số nhà văn hóa đã xuống cấp. Đồng thời thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xóm làm cho tổng số hộ các xóm tăng vì vậy nhà văn hóa cũ không còn đủ diện tích để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Trả lời:

Những năm qua, được sự quan tâm của nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Từ đó nhiều nhà văn hóa xóm đã được xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hoạt động của nhiều xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Nhưng sau khi sáp nhập xóm, tổ dân phố, quy mô diện tích các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố không còn bảo đảm cho sinh hoạt như ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh là hoàn toàn chính xác, đúng với tình hình thực tế hiện nay. UBND huyện đã biết và xin được tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Vừa qua đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành tự kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở báo cáo về huyện. Trên cơ sở đó, huyện sẽ tổng hợp chung để có căn cứ xác định nhu cầu đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa, từng bước bổ sung trang thiết bị còn thiếu cho nhà văn

hóa xóm, tổ dân phố trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì thế rất cần sự vào cuộc của lãnh đạo xã, thị trấn, Bí thư, trưởng xóm, các đoàn thể của xóm, tổ dân phố và sự chung tay, đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực xã hội hóa là hết sức quan trọng.

(51) Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư loa phát thanh cho các xóm hiện nay chưa có và khắc phục, sửa chữa các máy đã hỏng của xã Mã Ba.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước nhu cầu đề nghị đầu tư loa phát thanh cho các xóm hiện nay chưa có. Trạm phát sóng truyền thanh FM không dây của xã Mã Ba (*xã Hạ Thôn cũ*), được lắp đặt theo Chương trình dự án của Ủy ban Dân tộc Miền núi do Phòng Dân tộc huyện Hà Quảng làm chủ đầu tư, được tổ chức thực hiện lắp đặt và đi vào hoạt động, ngày 18/9/2018; thời gian bảo hành là 12 tháng tính từ ngày lắp đặt gồm có 06 cụm tại: Trung tâm xã, các xóm: Kéo Nặm, Cốc Sa, Lũng Hoài, Chấm Ché, Ràng Khoen. Qua kiểm tra, đến nay đã hết thời gian bảo hành, hiện tại các cụm thu, phát sóng của cả 05 xóm đều đã hỏng, do nhiều nguyên nhân: công tác quản lý vận hành phương tiện, thiết bị, máy móc còn hạn chế; độ ẩm không khí cao nên thiết bị, máy móc hay bị ẩm mốc; không bảo dưỡng thiết bị, máy móc thường xuyên; do sét đánh. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện trực tiếp là Trung tâm Văn hóa – Truyền thông cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra và hỗ trợ sửa chữa.

Được biết xã Mã Ba còn có 02 trạm tiếp sóng phát thanh FM được trang bị từ năm 2007 nhưng vẫn chưa sử dụng, UBND huyện đề nghị UBND xã Mã Ba kiểm tra, rà soát lại và phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện, nếu còn sử dụng được tiếp tục lắp đặt cho các xóm chưa có cụm thu, phát để bà con nhân dân được nghe Đài và theo dõi các chương trình thời sự, văn hóa, văn nghệ của Trung ương, địa phương. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác tiếp tục đầu tư trang bị cho các xóm chưa có cụm phát sóng truyền thanh FM không dây trên địa bàn xã.

(52) Cử tri xóm Phiêng Pục, xã Ngọc Động đề nghị lắp đặt trạm phát sóng điện thoại để thuận tiện trong việc thông tin liên lạc.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước nhu cầu đề nghị lắp đặt trạm phát sóng điện thoại để thuận tiện trong việc thông tin liên lạc. Trung tâm Viễn Thông huyện Hà Quảng, đã tiến hành đi khảo sát tại xóm Phiêng Pục gồm Lũng Phiêng có 09 hộ, Lũng Phục có 06 hộ (*gọi tắt là Phiêng Phục*). Cách trạm Ngọc Động 4km, trạm Lương Thông 3,5km. Qua quá trình đi khảo sát, địa hình núi đá phức tạp ảnh hưởng đến khả năng phủ sóng. Khu vực xóm đã có điện lưới, ô tô nhỏ đi lại được. Hiện nay, Trung tâm Viễn Thông Hà Quảng (VNPT) chưa có kế hoạch lắp đặt thêm trạm phát sóng tại khu vực này, do chi phí lắp đặt và duy trì là rất lớn, trong thời gian tới đơn vị sẽ đo kiểm và điều chỉnh hướng sóng của 02 trạm gần nhất để khắc phục.

(53) Đề nghị trang bị hệ thống loa phóng thanh cho các xóm, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa, tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền, vận động.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước nhu cầu đề nghị trang bị hệ thống loa phóng thanh cho các xóm, tổ dân phố hiện nay chưa có. Từ ngày 31/4/2018 -> 31/10/2018, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (nay là Trung tâm Văn hóa & Truyền thông), đã tổ chức triển khai lắp đặt hệ thống cụm loa phóng thanh tại Đài phát sóng Trung tâm huyện và 05 xóm, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa gồm: Tổ dân phố Xuân Trường, xóm Mai Nưa, Yên luật, Bản Giàng, Hòa Mục xã Trường Hà (địa điểm lắp đặt tại nhà văn hóa xóm). Đây là các khu đông dân cư và xa trung tâm huyện, sau khi lắp đặt song đã tiến hành bàn giao về cho xóm quản lý, khai thác và sử dụng, phục vụ nhu cầu nghe Đài của bà con Nhân dân. Qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại các xóm, tổ dân phố thì một số xóm không tuân thủ mở, tắt loa theo quy định, thậm chí không mở loa cho bà con nhân dân theo giờ phát sóng của Đài cấp huyện do mất trật tự cho các gia đình gần đó. Vì vậy sau một thời gian không sử dụng, các cụm thu, phát đã hỏng. Theo nguyên tắc thiết bị cụm thu, phát cấp cho các xóm, tổ dân phố phải được cập nhật mở cụm thu thường xuyên, vận hành đúng kỹ thuật, tần số thì mới sử dụng được lâu dài. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện trực tiếp là Trung tâm Văn hóa – Truyền thông cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra và hỗ trợ sửa chữa; đồng thời trong thời tới UBND huyện tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác tiếp tục đầu tư trang bị cho các xóm chưa có cụm phát sóng truyền thanh FM không dây trên địa bàn thị trấn.

(54) Cử tri xã Cải Viên đề nghị cấp 50 bộ bàn ghế, phong, tặng âm loa đài cho nhà văn hóa xóm Nhi Đú.

Trả lời:

Nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà văn hóa xóm nhằm đảm bảo cho sinh hoạt và hoạt động của xóm theo kiến nghị của cử tri là hoàn toàn phù hợp, chính đáng. UBND huyện xin được tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Vừa qua UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã rà soát, đăng ký nhu cầu mua sắm trang thiết bị. Trong đó, bao gồm nhà văn hóa xã, xóm báo cáo về huyện tổng hợp chung. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổng hợp để xác định nhu cầu, cân đối, bố trí nguồn kinh phí để mua trang thiết bị cho các nhà văn hóa xóm trên địa bàn.

(55) Đầu tư đặt một cột tiếp sóng Viettel tại khu vực xóm Lũng Râu, xã Cải Viên.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, về việc đề nghị đầu tư đặt một cột tiếp sóng Viettel. Viettel Cao Bằng đã tiến hành khảo sát

để xây dựng cột thu phát sóng tại vị trí xóm Lũng Rầu, xã Cải Viên; thiết kế Calloff vô tuyến đề xuất Tổng công ty Mạng lưới Viettel; khảo sát, thiết kế, lập dự án, kinh phí triển khai. Tất cả các thủ tục Viettel Cao Bằng đã trình đưa vào dự án năm 2020 chờ phê duyệt.

Viettel Cao Bằng sẽ đẩy nhanh sớm nhất đảm bảo mạng di động theo yêu cầu của cử tri theo ý kiến đề xuất. Trong thời gian chờ phê duyệt đầu tư, triển khai rất mong được sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để Viettel hoàn thành nhiệm vụ được giao.

(56) Hỗ trợ xi măng kê sân nhà văn hóa cho xóm Nà Việt, Làng Can, Đồng Mây xã Lương Can.

Trả lời:

Việc đề nghị hỗ trợ xi măng xây kê sân nhà văn hóa theo kiến nghị của cử tri là phù hợp. Tuy nhiên, trong thời điểm này Ủy ban nhân dân huyện chưa thể bố trí được nguồn kinh phí để hỗ trợ cho xã triển khai cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các xóm được. UBND huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách và các nguồn khác (nếu có) để hỗ trợ cho các xã thực hiện trong giai đoạn tới.

Nhưng trước mắt để đảm bảo cho nhà văn hóa các xóm có địa điểm để duy trì sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của xóm. UBND huyện Hà Quảng đề nghị UBND xã Lương Can tuyên truyền, vận động, huy động sức dân đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng và bằng các nguồn xã hội hóa để khắc phục để bảo đảm cho các hoạt động của xóm được diễn ra bình thường.

5. Lao động Thương binh và Xã hội

(57) Cử tri xã Thanh Long đề nghị cơ quan chuyên môn quan tâm sớm cấp lại thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người dân sau khi tiến hành sắp nhập sắp xếp các đơn vị hành chính.

Trả lời:

Hàng năm việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhân dân trên địa bàn huyện đã được cấp từ đầu năm và có hiệu lực sử dụng trong một năm để khám chữa bệnh, còn việc cấp lại, tăng thẻ mới và giảm thẻ vẫn được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên trong quá trình quản lý thẻ một số người dân không quản lý thẻ tốt, làm thẻ bị mất, khi vào viện mới làm thủ tục để cấp lại thẻ, do đó đã làm ảnh hưởng không ít đến việc cấp lại thẻ BHYT cho người dân.

6. Dân tộc

(58) Đề nghị hàng năm nên mở hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín tại trung tâm thị trấn Thông Nông một cụm (*Vì đa số người có uy tín đều là những người đã có tuổi và ở các xóm thuộc các xã vùng sâu, vùng xa nên việc di chuyển đến dự hội nghị tại trung tâm huyện tại thị trấn Xuân Hòa gặp nhiều khó khăn*).

Trả lời:

Thực hiện Chính sách cung cấp thông tin cho người có uy tín theo Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, định kỳ hàng năm huyện tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín tại trung tâm huyện; Tuy nhiên sau khi sáp nhập huyện, số đại biểu của huyện Thông Nông (cũ) do ở xã trung tâm huyện, điều kiện đi lại khó khăn; căn cứ vào điều kiện thực tế, huyện nhất trí mở hội nghị cung cấp thông tin cho số đại biểu của huyện Thông Nông (cũ) tại thị trấn Thông Nông theo nguyện vọng của cử tri.

7. Giáo dục - Đào tạo

(59) Cử tri xóm Trà Phìn, xã Lương Thông đề nghị tu sửa và nâng cấp điểm trường tiểu học ở xóm Trà Phìn thuộc tiểu học Ngọc Sỹ. Xây tường rào khép kín phía sau trường chính cho trường tiểu học Lương Thông; Kè chống sạt lở điểm trường Phục Quốc; Xây nhà công vụ cho giáo viên.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri, đối với việc tu sửa điểm trường xóm Trà Phìn, UBND huyện giao Phòng Giáo dục đã khảo sát cụ thể: Hiện nay các lớp học chưa thực sự cần thiết phải cải tạo lại, chỉ do thiếu ánh sáng trong lớp học vào mùa đông, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục tiến hành lắp hệ thống điện cho điểm trường khi hoàn thiện điện lưới quốc gia tới xóm, đảm bảo ánh sáng cho việc giảng dạy; đối với việc xây kè chống sạt lở điểm trường Phục Quốc; xây nhà công vụ cho giáo viên; xây thêm phòng học cho điểm trường Bó Miooc; xây hàng rào cho trường mầm non Cần Yên do cần nguồn kinh phí lớn, nguồn vốn cấp trên cấp còn hạn hẹp, nhu cầu cần cải tạo, sửa chữa thì nhiều nên chưa đáp ứng kịp thời được. UBND huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ và sẽ xem xét, cân đối bố trí thực hiện khi có kinh phí.

(60) Xây thêm 02 phòng học cho học sinh xóm Bó Miooc, xã Ngọc Động.

(61) Xây tiếp hàng rào trường Mầm non Cần Yên đoạn từ cổng trường ra để nối với đoạn đã xây xong.

Trả lời chung ý (60), (61):

Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu các ý kiến của cử tri; đối với việc tu sửa, nâng cấp, cải tạo, xây kè chống sạt lở các công trình trường học là cần thiết xong do nguồn vốn cấp trên cấp còn hạn hẹp, nhu cầu cần cải tạo, sửa chữa thì lớn nên chưa đáp ứng kịp thời được. UBND huyện sẽ tiếp tục quan tâm, trình các cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí và huy động từ các nguồn lực hỗ trợ khác, sẽ cân đối bố trí thực hiện theo thứ tự ưu tiên khi có kinh phí.

(62) Cử tri Thị trấn Thông Nông đề nghị giữ nguyên trường Phổ thông dân tộc nội trú tại địa bàn thị trấn Thông Nông với tên gọi là "Trường phổ thông dân tộc nội trú Thông Nông huyện Hà Quảng" để tạo điều kiện cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp tục đến trường.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri; sau khi sáp nhập huyện Thông Nông vào huyện Hà Quảng trường PTDTNT huyện Thông Nông được đổi tên thành trường PTDTNT THCS Thông Nông huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 14/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và không sáp nhập vào trường PTDTNT Hà Quảng.

8. Nội vụ

(63) Cử tri xã Lương Thông có ý kiến: Thực hiện Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp xóm, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020. Trường hợp của Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cụ thể như sau: Tháng 3/2019 đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 có công văn của tỉnh đề khuyết chức danh phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và hiện nay đồng chí không còn làm phó Chủ tịch nữa vậy có được kê khai không?

Trả lời:

Căn cứ Công văn số 1444-CV/BTCTU ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc trích thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy “Nhất trí chủ trương cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (các đơn vị tổ chức Đại hội điểm, đại hội sớm, nhiệm kỳ 2019-2024) bầu khuyết các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, sau đó sẽ kiện toàn bổ sung khi Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp kiện toàn đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được ban hành và có hiệu lực. Như vậy hiện nay đồng chí đã nghỉ việc không còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc nữa thì được (kê khai) thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc.

(64) Cử tri xã Mã Ba, xã Trường Hà, Thanh Long, thị trấn Thông Nông: Đề nghị cấp trên nghiên cứu, sớm có giải pháp bố trí sớm các chức danh hiện đang dôi dư sau sáp nhập cụ thể:

- Cán bộ quản lý, lãnh đạo dôi dư.
- Cán bộ đoàn thể từ cấp trường xuống cấp phó, cách tính lương cụ thể.

Trả lời: Cách tính lương cụ thể đối với cán bộ đoàn thể từ cấp trường xuống cấp phó (Trong Quyết định đã nêu “được bảo lưu lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, đến hết nhiệm kỳ Đại hội”).

- Có văn bản hướng dẫn cụ thể về sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách.

Trả lời: Căn cứ Hướng dẫn số 908/HD-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Thông báo số 591-TB/HU ngày 20/4/2020 của Huyện ủy Hà Quảng kết luận cuộc họp Thường trực Huyện ủy ngày 15/4/2020 về công tác tổ chức, cán bộ.

- Đối với các đồng chí sau khi sáp nhập giữ chức vụ cấp phó các Hội, đoàn thể cấp xã khi bố trí kiêm nhiệm thêm chức danh khác thì có được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm hay không?

Trả lời: Các đồng chí sau khi sáp nhập giữ chức vụ cấp phó các Hội, đoàn thể cấp xã khi bố trí kiêm nhiệm thêm các chức danh khác “Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm” (theo Hướng dẫn số 908/HD-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).

(65) Cử tri xã Lương Can có ý kiến: Đề nghị UBND huyện xem xét có mở thêm bộ phận một cửa của huyện làm việc tại trung tâm thị trấn Thông Nông để tạo điều kiện cho nhân dân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc.

Trả lời: Tại Báo cáo số 463/BC-UBND ngày 17/4/2020 Báo cáo công tác Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Ủy ban nhân dân Hà Quảng. UBND huyện đã có ý kiến Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các huyện sáp nhập như huyện Thông Nông (cũ), UBND tỉnh xem xét quan tâm thành lập các chi nhánh Trung tâm dịch vụ hành chính công thực hiện “4 tại chỗ” về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả các TTHC tại bộ phận một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của công dân, tổ chức; hồ sơ được thực hiện công khai minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu; Nhằm đáp ứng được sự hài lòng của người dân.

9. Tài nguyên - Môi trường

(66) Cử tri thị trấn Thông Nông: Đề nghị đầu tư kinh phí để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại đoạn cuối rãnh mương thoát nước khu phố để tránh tình trạng thoát nước thải ra trực tiếp ra sông Tả Rọt (*khu vực dưới cầu Tả Rọt*) gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Trả lời:

Hệ thống thoát nước của khu phố nói riêng và hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện nói chung, hiện nay chưa có hệ thống xử lý nước thải, UBND huyện tiếp thu ý kiến và trong thời gian tới sẽ xem xét, khảo sát, đề xuất phương án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Trước mắt để giảm thiểu được các tác động trực tiếp của nước thải tới môi trường từ những hệ thống thoát nước thải. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND thị trấn Thông Nông thường xuyên tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong quá trình xả thải ra môi trường như: Không vứt rác hữu cơ (vỏ hoa quả, thức ăn dư thừa,...) xuống hệ thống thoát nước. vì khi hệ thống thoát nước thải có lẫn những chất thải rắn hữu cơ này lâu ngày sẽ phân hủy và gây ra mùi hôi, thối ảnh hưởng đến môi trường.

10. Công an

(67) Cử tri xã Lũng Nặm đề nghị cấp trên có biện pháp xử lý, ngăn chặn các xe vận tải chở lợn và hàng hóa khác qua biên giới vì hiện nay nhân dân hàng ngày tụ tập bốc vác gây ảnh hưởng đến dịch bệnh hiện nay.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phân công lực lượng tiến hành xác minh, qua xác minh nắm được trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có hiện tượng xe tải chở lợn, gạo vào khu vực mốc 680, 681 sau đó được chia nhỏ lẻ đưa sang Trung Quốc, tuy nhiên số lượng hàng hóa vào khu vực này ít, không thường xuyên và được vận chuyển vào lúc nửa đêm và rạng sáng, lợi dụng lúc lực lượng chức năng nghỉ ngơi. Sau Tết Nguyên đán đến nay, do ảnh hưởng dịch covid-19 không có hàng hóa đi vào khu vực này.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Hà Quảng về kết quả giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng ban chuyên môn UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đình Dũng

